

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้มีความตั้งใจสร้างสมอบรมบุญบารมี ครอบครัวยังไม่ถึงนิพพานเมื่อไหร่ก็ให้เราสร้างไปเรื่อยๆ ตามกำลังศรัทธาที่มีความตั้งมั่น ศรัทธาความเชื่อมั่น ศรัทธาพลังศรัทธาความเชื่อมั่นในการทำคุณงามความดี ได้สะสมอบรมบุญบารมีของตนให้แก่กล้าตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลมาก็แล้วแต่ ได้ตั้งสมอบรมบุญบารมีมา พวกที่ได้ทำคุณงามความดีมาได้มาเกิดในชาตินี้ก็ต่างกัน เพราะสร้างสมบุญบารมีมาต่างกัน เราก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะเราได้มาพบพระพุทธศาสนา ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมดำเนินวิถีชีวิตของตนเองให้เจริญรุ่งเรือง ครอบครัวยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ทำไปเรื่อยๆ ทั้งกายวาจาใจของเรา ทั้งสามอย่าง ทางกายก็พยายามที่จะใช้การใช้งานไปในทางที่ถูกที่ชอบ ทางด้านวาจาก็เจรจาชอบ เจรจาชอบ ตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่ให้เสียหาย เรียกว่าได้ระมัดระวังในการพูดการจาของตนเอง ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี ทางด้านจิตใจ..ก็ให้มีเมตตาสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ามีความสามัคคีกันมีเมตตาต่อกันก็จะอยู่มีความสุข เหตุฉะนั้นเป็นข้อที่สำคัญที่สุด เข้าไปอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนอยู่ที่ไหนก็สามัคคีกันมีความสุข ก็จะทำให้พบแต่ความสุขความเจริญสงบ ที่นี้ถ้าหากว่าเราทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ มีศรัทธาเต็มเปี่ยมอยู่ในคุณงามความดี เมื่อได้มีเมตตาต่อซึ่งกันและกันแล้ว ก็จะทำให้พวกเรานั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เราก็จะมองเห็นได้ว่าบ้านใดเมืองใดประเทศไหนไม่สงบ มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวาย แยกบ้านแตกเมืองกันอยู่ รบราฆ่าฟันกันเหมือนกับไม่ใช่มนุษย์ มนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตสูง น่าที่จะพยายามอบรมตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี เหตุฉะนั้นถ้าพวกเราได้ทำคุณงามความดี ก็จะทำให้เรามีความสุขอยู่เรื่อยๆ อยู่บ่อยๆ ถ้าจิตใจของเราเศร้าหมองขึ้นมาเมื่อไหร่ก็พยายามเสียสละละปล่อยวางไป ให้ออกจากจิตใจของตน คิดดูว่าตนเองได้ทำความดีอะไรเอาไว้ เปลี่ยนอารมณ์ความคิดในใจของตนเองมาคิดในทางที่ดีเสีย เมื่อมาคิดในทางที่ดีมันก็มีความสุข เมื่อคิดไปมากก็ยังมีดีมีดีปวดเคียรเวียนเกล้าทางจิตอีก

..เหตุฉะนั้นตามหลักพระพุทธศาสนา ท่านให้ต้องการมีความสามัคคี ทั้งพระภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกัน ให้มีความสามัคคีกัน สุกขาสังฆัสสะสามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่สงฆ์ทำให้เกิดสุข พระสงฆ์ทั้งหลายก็อยู่ในความสงบ ให้อยู่ด้วยความสามัคคีกัน พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็อยู่สงบ ศรัทธาสามัคคีประชาชน ญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาพากันสมานสามัคคีปรองดองกัน ก็จะมีกำลัง จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกันก็จะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จด้วยดี อันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่เราจะอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแจ่มชื่นเบิกบาน อยู่ในอารมณ์ที่ดีเรียกว่าจิตใจดี ก็จะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนี้แหละให้มันดี ให้คิดดีมันจึงจะมีความสุข ถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมแล้วมันก็จะเดือดร้อนวุ่นวาย บางคนก็ทุกข์ยากลำบากวุ่นวาย คิดมากก็ทุกข์มาก ยิ่งคิดในทางที่ไม่ดีมันทำให้เกิดทุกข์ คิดในทางที่ดีมันก็ไม่เกิดทุกข์มีแต่ความสุข อันนั้นเป็นข้อที่สำคัญ

ที่เราจะอยู่ด้วยกันเป็นญาติธรรมด้วยกัน ญาติโยมมาทำบุญทำทานการกุศล มาเห็นหน้าเห็นตากันมาเป็นญาติธรรม ได้มาทำคุณงามความดีร่วมกัน ได้เห็นกันที่ไหนๆก็จะได้นึกว่าเคยเจอกันที่ไหน ก็หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เบิกบานทางกาย เวลาพูดคุยกันสนทนากันถามข่าวถามความทุกข์สุขซึ่งกันและกัน ก็ทำให้มีความสุขสบาย เกิดขึ้นทางใจ ใจก็มีความสุขชื่นบาน เรียกว่าเราพยายามที่จะสร้างคุณธรรมดีอยู่อย่างนั้น แม้เราอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่วัด ก็พยายามที่จะพัฒนาจิตใจของตน ให้ตั้งอยู่ในทานศีลภาวนา ก็จะพาให้เกิดความสุขความเจริญ นึกถึงบุญกุศลผลทานที่ตนได้สร้างสมอบรมมาหลายครั้งหลายคราว ก็จะเป็นกองบุญใหญ่ เกิดชาติใดภพใด ก็จะได้ผลกรรมที่ตนเองได้สร้างเอาไว้ เรียกว่ากรรมสนองกรรม สร้างกรรมดีก็จะได้ดี สร้างกรรมที่ไม่ดีก็จะได้รับผลที่ไม่ดี เราเข้าใจสั้นๆอย่างนี้ ก็รู้จักพอที่จะระลึกรู้ในการทำความดีของตน ทุกท่านทุกคนก็ดี ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ก็พยายามขวนขวายที่สร้างขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้ถอยหลัง ตั้งใจทำความดีอยู่ตลอด จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าที่สุดมีประโยชน์ที่สุด เมื่อเรามีความดีอย่างนี้กันก็จะได้ส่งความสุขความเมตตาต่อกันและกัน สามัคคีกันมันก็มีความสุขอยู่อย่างนั้น เหตุฉะนั้นความสุขก็อยู่ในใจเรื่อยๆ ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนเว้นจากนอนหลับ ตื่นขึ้นมาก็คิดแต่จะหาเรื่องทำคุณงามความดีอยู่อย่างนั้นทางกาย ก็เรียกว่าสละสร้างสมอบรมบุญบารมีของตน ให้จิตใจของตนไม่เศร้าหมอง ให้จิตใจมันเฝ้าอ้อมอยู่ตลอด จิตใจก็มีความสุขรื่นเริงอยู่ตลอดในชีวิต ไปอยู่แห่งหนตำบลใดที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้ก็จะมีความสุขอยู่ เพราะตนเองรักษาจิต รักษาตนเองตั้งอยู่ในคุณงามความดี เมื่อมีความดีอยู่อย่างนี้เราก็จะสามารถแผ่เมตตาไปได้ทั่วโลก ประเทศไหนที่เขารบราฆ่าฟันกัน เขาเบียดเบียนกันไม่หยุดไม่สงบก็แผ่เมตตาให้เขาบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเองมีผลมีประโยชน์ ก็จะใช้ประโยชน์ด้วยความเมตตาซึ่งกันและกัน ถ้าหากมันถึงจิตใจของเขา เช่นนี้ในเมืองไทยเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีล ปฏิบัติตนให้อยู่สงบ..สงบ ให้อยู่สงบดังทุกวันนี้ มันก็ทำให้มีความสุข คนไหนที่ยังไม่สงบก็พยายามควบคุมดูแล ตักเตือนแนะนำสั่งสอนชักจูงกันให้ทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆ เรียกว่าช่วยขวนขวาย ช่วยตักเตือนแนะนำให้คนที่ยังทำไม่เป็นปฏิบัติยังไม่เป็น ก็จะค่อยเป็นไปจะค่อยดีไปเรื่อยๆ เมื่อเราคบคนดีก็จะเป็นศรีแก่ตัว

..เหตุฉะนั้นก็ขออำนาจอวยพรให้ทุกท่าน มีจิตประสงค้งานงใดทำความดีในวันใดก็ดี ก็ขอให้อำนาจบุญกุศลคุณงามความดีนั้น จงดลบันดาลให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนา พาตนเองให้พ้นจากกองทุกข์นี้ไป ให้อยู่มีความสุขความเจริญต่อไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ..ขอเจริญพร..